

การจัดการเงินทุนของสหกรณ์

โดย นาวาเอก สุรศักดิ์ ศรีเผือก

สมาชิกที่ติดตามข่าวสารของ สอ.นย.อย่างต่อเนื่อง หลายคนคงสงสัยว่าทำไมสหกรณ์จึงเปิดโครงการระดมเงินฝากอย่างต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาได้ขยายวงเงินรับฝากบัญชีประเภทออมทรัพย์ และออมทรัพย์พิเศษจากเดิม ๓๐,๐๐๐ บาท เป็น ๕๐,๐๐๐ บาทต่อบัญชีต่อเดือน เปิดโครงการแผนการออมเพื่ออนาคตกระตุ้นให้สมาชิกสามัญเห็นความสำคัญของการออมเงินอย่างมีเป้าหมาย และเปิดโครงการระดมเงินฝากเพิ่มเติม จำนวน ๓ โครงการ คือ เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์มั่นคง วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ สอ.นย.ต้องระดมเงินฝากเพิ่มเติมเกิดจากการขยายสิทธิการกู้เงินให้แก่สมาชิก โดยสามารถกู้ได้สูงสุด ๗๐ เท่าของเงินได้รายเดือนและสามารถผ่อนชำระได้สูงสุด ๒๔๐ งวด เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อน และต้องการกู้เงินกับ สอ.นย.

การจัดการเงินทุนของ สอ.นย.สามารถดำเนินการได้ทั้งจัดหาเงินทุนจากภายในและการจัดหาเงินทุนจากภายนอก ดังนี้

๑. การจัดหาเงินทุนจากภายใน ประกอบด้วย

๑.๑ การรับเงินฝากจากสมาชิก เป็นการระดมทุนดำเนินงานที่ช่วยให้สมาชิกได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อาจดำเนินการโดยขยายวงเงินรับฝากต่อบัญชีต่อเดือน ขยายเพดานสูงสุดบัญชีเงินฝาก เปิดโครงการเงินฝากเพื่อระดมทุนโดยเฉพาะ

๑.๒ การระดมทุนเรือนหุ้น เป็นการขยายเพดานการถือหุ้นรายเดือน หรือเพดานการถือหุ้นสูงสุด เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์จากเงินปันผลที่ได้รับจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการออมเงินระยะยาว ซึ่งเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ สอ.นย.มากขึ้น แต่ส่งผลให้จำเป็นต้องสร้างรายได้ต่อปีเพิ่มสูงขึ้น จึงจะสามารถรักษาอัตราเงินปันผลไม่ให้ลดลงได้

๒. การจัดหาเงินทุนจากภายนอก ประกอบด้วย

๒.๑ การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น เป็นการรับฝากเงินระหว่างสหกรณ์ ซึ่งสามารถระดมทุนได้อย่างรวดเร็วเพื่อนำมาช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนต้องการกู้เงินจาก สอ.นย. เหมาะสำหรับใช้ใน ช่วงภาวะขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ย จะช่วยให้ สอ.นย.สามารถควบคุมต้นทุนในรูปของอัตราดอกเบี้ยได้

๒.๒ การกู้ยืมเงินจากสหกรณ์หรือธนาคาร ทำให้ สอ.นย.มีเงินมาช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนต้องการกู้เงินได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่สามารถควบคุมต้นทุนหรืออัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายแก่ผู้ให้กู้เงินได้ จึงไม่เหมาะแก่การระดมทุนดำเนินงานในช่วงขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ย

การบริหารจัดการด้านเงินทุนของ สอ.นย.ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความต้องการกู้เงินของสมาชิก และการสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้แก่ สอ.นย.จึงจะสามารถพิจารณาตัดสินใจได้ว่าจะระดมทุนดำเนินงานในลักษณะใด แต่เนื่องจากปัจจุบัน สอ.นย.มีโครงสร้างทางการเงินที่แสดงถึงความเข้มแข็งและมั่นคงอย่างมาก จากปริมาณการเพิ่มขึ้นของทุนเรือนหุ้นโดยการส่งเสริมการออมระยะยาวให้แก่สมาชิก จึงระดมทุนดำเนินงานด้วยการระดมเงินฝากจากเพื่อนสมาชิกเพื่อนำมาช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนต้องการกู้เงิน ซึ่งปัจจุบันเปิดรับฝากเพิ่มเติม จำนวน ๒ โครงการ คือ

ก) โครงการเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ วงเงินโครงการ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ๒ ต่อปี มีระยะเวลาฝาก ๑ ปี อัตราดอกเบี้ยถ่วงก่อนกำหนดร้อยละ ๐.๒๕ ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในวันครบกำหนดโดยนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินทวี

ข) โครงการเงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์ วงเงินโครงการ ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ๒.๕๐ ต่อปี มีระยะเวลาฝาก ๒ ปี อัตราดอกเบี้ยถ่วงก่อนกำหนดร้อยละ ๐.๒๕ ต่อปี จ่ายดอกเบี้ย ปีละ ๒ ครั้ง ในวันสิ้นเดือน มี.ค.และเดือน ก.ย. สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยและคืนเงินต้นที่ครบกำหนดโดย นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินทวี

สมาชิกท่านใดที่ต้องการออมเงินเพิ่มเพื่อสร้างรายได้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายการเงิน สอ.นย.หรือศึกษารายละเอียดด้วยตนเองได้ที่ช่องทางช่องทางประชาสัมพันธ์ของ สอ.นย.



กระดานข่าว สอ.นย.

สอ.นย.ได้รับรางวัลสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๗

สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย. เพิ่มเติมได้ที่....



เว็บไซต์ : <http://www.thaimarinecoop.com>



Line Official : @chh4689l



เฟซบุ๊ก : <https://www.facebook.com/marinecoop/>

อีเมล : thaimarinecoop@gmail.com

โทร ทร : สินเชื้อ ๖๒๕๒๘ ธุรกิจ ๖๑๐๔๗ ทะเบียนหุ้น ๖๑๐๔๘

มือถือ : สินเชื้อ ๐๖ - ๒๘๕๑ - ๒๗๐๔ ทะเบียนหุ้น ๐๖ - ๒๘๕๑ - ๒๗๐๕ ธุรกิจ ๐๘ - ๖๓๖๗ - ๑๑๙๑

การเงิน ๐๖ - ๑๖๑๗ - ๖๙๘๗ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐๖ - ๓๓๓๙ - ๑๑๐๐

ที่อยู่สำนักงาน : ค่ายกรมหลวงชุมพร ๒๕๐๙ ม.๑ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ๒๐๑๘๐